

Số: /VHTT

Bạch Thông, ngày tháng 02 năm 2023

V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
lĩnh vực thông tin cơ sở

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 118/STTTT-TTBCXB, ngày 10/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực thông tin cơ sở.

Theo Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lĩnh vực thông tin và truyền thông có 01 danh mục báo cáo, đó là: Tổng hợp một số kết quả hoạt động truyền thanh cấp xã theo địa bàn hành chính cấp huyện (theo **biểu mẫu số 01**).

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động truyền thanh cấp xã cập nhật vào ***hethongbaocao.backan.gov.vn***, đăng nhập theo tài khoản nhập liệu đã được UBND tỉnh cấp cho các đơn vị để thực hiện cập nhật nội dung theo biểu mẫu mà Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện đã giao báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo **trước ngày 20/02/2023**.

2. Báo cáo số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở: Các đơn vị chưa thực hiện báo cáo, hoặc số liệu báo cáo chưa đầy đủ (*Về số lượng đài; số thôn có loa + số thôn không có loa không khớp với tổng số thôn; số tiền trong cột kinh phí hoạt động không đúng đơn vị tính; số thời gian chương trình, thời gian phát sóng chưa chuẩn...*) dẫn đến việc tổng hợp số liệu của Phòng Văn hóa-Thông tin không chính xác, không đảm bảo số liệu báo cáo Sở Thông tin và TT theo quy định. Các đơn vị cần rà soát, kiểm tra kỹ các nội dung báo cáo chính xác số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở theo hướng dẫn tại văn bản số 650/STTTT-TTBCXB ngày 06/6/2022; Công văn số 747/STTTT-TTBCXB ngày 28/6/2022 và Công văn số 853/STTTT-TTBCXB ngày 25/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo, đôn đốc ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

*** Lưu ý:**

Việc báo cáo trên hệ thống báo cáo tỉnh Bắc Kạn là một trong những tiêu chí để chấm điểm Cải cách hành chính và Báo cáo số liệu trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở là công cụ thu thập dữ liệu về thông tin cơ sở duy nhất hiện nay để hỗ trợ các địa phương trong công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu về lĩnh vực thông tin cơ sở theo Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Với nội dung trên, phòng văn hoá và Thông tin huyện đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT (VX) UBND huyện (B/cáo);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Hoà